

ส่วนที่ 6

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น

การประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อเสนอข้อมูลประกอบการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2553 ณ ห้องประชุมสาครบุรี กองแผนและงบประมาณซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครได้เสนอให้มีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับใหม่ขึ้นใช้แทนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2551 – พ.ศ.2555) เนื่องจากกำหนดระยะเวลาปีสุดท้ายของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้ในปี พ.ศ.2555 แต่แผนพัฒนาสามปีที่จะจัดทำในปีงบประมาณ พ.ศ.2553 มีระยะเวลาครอบคลุมปีงบประมาณ พ.ศ.2554 – พ.ศ.2556 ซึ่งจะทำให้แผนพัฒนาสามปีในปีสุดท้ายหลุดนอกรอบของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2551 – พ.ศ.2555) จึงเสนอให้มีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาใหม่โดยพิจารณาบททวนวิสัยทัศน์ พันธกิจการพัฒนา จุดมุ่งหมายการพัฒนา รวมทั้งยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาที่ระบุรายละเอียดอยู่ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2551 – พ.ศ.2555) ให้ครอบคลุมงานด้านพัฒนาตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครและสอดคล้องกับสภาพการพัฒนาท้องถิ่นในปัจจุบัน ซึ่งที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาและมีความเห็นกำหนดยุทธศาสตร์ 6 ด้านไว้ตามเดิม แต่มีการเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมแนวทางการพัฒนาในแต่ละยุทธศาสตร์ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ซึ่งสรุปได้ดังนี้

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนากองเมือง - การบริหาร

เน้นเรื่องการพัฒนากระบวนการบริหารงานภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองท้องถิ่น ภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตย มีแนวทางการพัฒนาที่สนับสนุนไปสู่ความสำเร็จอยู่ 3 แนวทาง ประกอบด้วย

แนวทางที่ 1 เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรและบริหารการจัดการองค์การ

แนวทางที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้นำทุกภาคส่วนในท้องถิ่น

แนวทางที่ 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์การที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสวัสดิการสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ให้ความสำคัญเรื่องยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน จัดระเบียบสังคมและการแก้ไขปัญหาสังคม มีแนวทางการพัฒนาที่สนับสนุนไปสู่สังคมที่น่าอยู่ 3 แนวทาง ประกอบด้วย

แนวทางที่ 1 การรักษาความสงบเรียบร้อยของท้องถิ่น

แนวทางที่ 2 การสร้างสังคมให้มีความเข้มแข็ง

แนวทางที่ 3 การบริหารการจัดการด้านสังคมสงเคราะห์และยกระดับคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และผู้ติดเชื้อเอดส์

แนวทางที่ 4 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เน้นการพัฒนาการศึกษาใน 3 ด้าน คือ สถาบันการศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา และเด็ก เยาวชนและประชาชน เพื่อก่อให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ รวมทั้งการทำนุบำรุงศาสนาและสืบสานประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น มีแนวทางการพัฒนาที่สนับสนุนไปสู่ความสำเร็จ 4 แนวทาง ประกอบด้วย

แนวทางที่ 1 การบริหารการจ้ดองค์กรการศึกษาและองค์ความรู้

แนวทางที่ 2 ส่งเสริมการเรียนรู้ และพัฒนาสื่อการเรียนการสอน

แนวทางที่ 3 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

แนวทางที่ 4 ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศาสนา การอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นและภูมิปัญญาท้องถิ่น

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุข กีฬาและนันทนาการ

ส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านการเสริมสร้างสุขภาพของประชาชน ทั้งการกีฬา การออกกำลังกาย การบริการสาธารณสุข รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านสาธารณสุข มีแนวทางการพัฒนาที่สนับสนุนการสร้างสุขภาพของประชาชนที่ดีอยู่ 3 แนวทาง ประกอบด้วย

แนวทางที่ 1 การบริหารจัดการองค์กรและพัฒนาาระบบบริการสาธารณสุข

แนวทางที่ 2 การป้องกัน ควบคุม และบำบัดโรค

แนวทางที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการกีฬาและสุขภาพของประชาชน

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม

มุ่งจัดหา พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานแก่ประชาชนและเอื้อต่อการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ ระบบการคมนาคม ไฟฟ้า ประปา รวมทั้งการดูแล บำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีแนวทางการพัฒนาที่สนับสนุนไปสู่ความสำเร็จอยู่ 4 แนวทาง ประกอบด้วย

แนวทางที่ 1 การวางผังเมืองและการใช้ประโยชน์ที่ดิน

แนวทางที่ 2 พัฒนาและปรับปรุงสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

แนวทางที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ พื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

แนวทางที่ 4 บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

เน้นในเรื่องของการสร้างรายได้และกระจายรายได้ การดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสนับสนุนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัดสมุทรสาครในด้านการเป็นครัวของโลก มีแนวทางการพัฒนาที่สนับสนุนไปสู่ความสำเร็จอยู่ 4 แนวทาง ประกอบด้วย

แนวทางที่ 1 ส่งเสริม สนับสนุนการประกอบอาชีพและพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพ ทั้งด้านการผลิต การแปรรูป และการตลาด

แนวทางที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนการเป็นศูนย์กลางครัวโลกในด้านอาหารทะเลและด้านการเกษตร

แนวทางที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยว

แนวทางที่ 4 ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง